



▲ งานวันครอบครัวประจำปี 2556 และวันปีใหม่ไทยเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดงานฉลองพร้อมการร่วมยินดีกับสมาชิกในบ้านที่มีวันเกิดระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน คุณพ่อปู กุวารอด เน้นหนา แห่งโบสถ์เซนต์นิโคลัส พัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน แทนคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ซึ่งเดินทางมาทันการอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญ ในงานนี้รายังคงประเพณีไทยๆ ขบวนแห่แห่งสงกรานต์ รำบายศรีสู่ขวัญและพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรอันเป็นสิริมงคลจากผู้ใหญ่ไว้ มีชุดอาหารที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดเตรียมและบริการอย่างเป็นกันเอง อีกทั้งยังมีกรรมนำเสนอความบันเทิงบนเวทีจากน้องๆ เด็กกำพร้า อาสาสมัคร และบุคลากรของเราด้วย ขอพระอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขที่ดี ชื่นมื่นสดใส หัวใจอบอุ่น และภารกิจหน้าที่ก้าวหน้าตลอดปี และตลอดไปครับ/ค่ะ



▲ เที่ยวสุดหรูแบบเบ็คแพ็คเกอร์ : กิจกรรมพิเศษช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนนี้ บ้านเด็กกำพร้า พัทยา จัดให้เด็กรุ่นโตจำนวน 12 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22 และ 24 เมษายน 2556 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีคุณครูเป็นที่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมและพัฒนากาเวของผู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้เด็กๆ จะได้ประสบการณ์ตรงในการเดินทาง การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมภายนอก การใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันเพิ่มความรักและความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะและยังได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายในช่วงปิดภาคเรียนนี้เป็นพิเศษ



▲ ในโอกาสวันวิสาขบูชา หรือวันเพ็ญเดือน 6 เด็กกลุ่มวัยเรียนได้เดินทางจากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ไปยังวัดของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อร่วมพิธีกรรมในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเด็กๆ เดินทางถึงวัดก็ได้สัมผัสบรรยากาศ อันสงบร่มรื่น น้องๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมถึงวิถีของชาวพุทธ การสวดภาวนา และเวียนเทียน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพุทธมามกะ และได้สัมผัสกับความสงบสันติในใจเป็นพิเศษอีกด้วย

บริจาคช่วยเหลือน้องๆ ได้ที่

ชื่อบัญชี : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
สาขา : บางละมุง

ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี : 342-0-96666-9



PATTAYA GAZETTE

บ้านเด็กกำพร้า พัทยา & โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ฉบับที่ 16 : มีนาคม 2556 - มิถุนายน 2556



**มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
ถุ ปณ. 300 ปณฝ. พัทยา ชลบุรี
20260**

สิ่งพิมพ์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ติดต่อได้ที่

ตู้ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพัทยา ชลบุรี 20260
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038 423 468, 038 416 426
แฟกซ์ : 038 416 425, 038 716 204
อีเมล : info@thepattayaorphanage.org
เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org



ที่อยู่ผู้รับ



ยินดีกับพยาบาลคนแรก

ยินดีกับน้องออย.. แล้วถึงวันที่หลายต่อหลายคนในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา รอคอย วันที่เรามีสมาชิกเป็น “นางพยาบาลคนแรกในรอบ 39 ปี” คือวันที่นางสาวมะลิวัลย์ วัย 22 ปี จบปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผู้ใหญ่ในบ้านตัวแทนน้องๆ และผู้อุปถัมภ์บางท่านเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ถึงวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก จากนั้นสมาชิกในบ้านก็ได้ร่วมชื่นชมกับความสำเร็จของออย ซึ่งมาจาก 4 ปีแห่งความบากบั่นพากเพียรทั้งในการศึกษาด้านวิชาการและการฝึกภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ที่ออยยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ และครอบครัวข้าง ในด้านความสุภาพถ่อมตน ความเรียบร้อยและน้ำใจดี ขอบคุณพระและขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้เรามีโอกาสพิเศษนี้ ขอให้ “น้องออย” มีความสุข สุขภาพดี ก้าวหน้ากับงานอาชีพ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้า และเมื่ออนาคตรุ่งเรืองครับ/ค่ะ



▲ พิธีมอบวุฒิบัตร: โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ร่วมยินดีกับนักเรียนจำนวน 8 คน ที่สำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้แก่ ด.ช. ภวิณท์ ลาณีโกว, ด.ญ. สุวพัชร อินตัย, ด.ญ. พิมพ์กานต์ บัวใหญ่, ด.ญ. ชิดภาภา วงศ์กล้าหาญ, ด.ช. วรวิทย์ ทับทิมศรี, ด.ช. ปรมศวรร เขียวหนู, ด.ช. จินฉฉวีร์ เรียวแรง, และ ด.ช. กมลภพ นามพงษ์ โดยบาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ ได้มอบวุฒิบัตรให้กับน้องๆ แสดงความยินดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งตัวเด็ก ผู้ปกครองและคุณครู ตลอดจนขอบคุณและให้กำลังใจทุกคนทั้งนี้ขอให้น้องๆ ทุกคนก้าวหน้าต่อไป และเจริญเติบโตในความรักของครอบครัวที่อบอุ่น หวังว่าจะได้รับข่าวความคืบหน้าของน้องๆ เป็นระยะๆ นะคะ/ครับ

▲ แพทย์หญิงทิพวรรณ วรรณชัย นำคณะบุคลากรจากแผนกคลินิกเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มาเยี่ยมเยียนพวกเราเด็กที่บ้าน โดยแขกผู้ใจดีได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้กับคุณครูเจ้าหน้าที่และเด็กๆ รุ่นโต ได้รู้ข้อควรระวัง การป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่ใกล้จะระบาด การดูแลทารก อีกทั้งได้แบ่งปันความรักแก่น้องๆ ในห้องเด็กอ่อน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับน้องๆ รุ่นโตที่อยู่บ้านในช่วงปิดภาคเรียนนี้ด้วย ขอขอบพระคุณคุณหมอทิพวรรณและคณะจาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเป็นอย่างสูง ขอให้น้ำใจดีที่มีต่อสมาชิก ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้รับการตอบแทนรอยตาพริ้วกัน ขอให้ทีมงานเจริญก้าวหน้า สุขภาพดี และครอบครัวมีความสุขเสมอครับ/ค่ะ

จดหมายจากผู้บริหาร

นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ฌ็อง เดอ ลา บรูอีเยร์ กล่าวไว้ว่า *“เด็ก ๆ สนุกสนานอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเพราะสำหรับพวกเขา ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต”*

หลังจากคร่ำครวญกับการเรียนอย่างหนักมาตลอดทอม เด็ก ๆ ของเราได้พักผ่อนเต็มที่และรื่นรมย์กับชีวิตด้วยกิจกรรมสนุกๆ และเหมาะสมกับวัยของตน เริ่มจากการออกค่ายพักแรมเป็นกลุ่ม การเล่นเกมและกีฬา ทั้งในร่มและกลางแจ้ง การไปว่ายน้ำ การชมภาพยนตร์ ตลอดจนการไปรับประทานอาหารมื้อพิเศษที่ภัตตาคาร เป็นการยืนยันถึงค่ากล่าวข้างต้นของนักปรัชญาผู้เฒ่าเด็กหลายๆ คนสนุกกับการเล่นฟุตบอลได้ทั้งวัน ในขณะที่คนอื่นๆ อ่านหนังสือการ์ตูนได้ตลอดแม้อ่านระหว่างมื้ออาหาร รวากับว่ากิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา และในเวลาว่างนี้ เด็กๆ ได้เรียนรู้จากอดีต มีความสุขอยู่กับปัจจุบัน และมีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์สำหรับอนาคตของพวกเขาเอง



บาทหลวงวีระ ผังรักษ์
ผู้อำนวยการ



▲ นายสมชาย จำรูญ นำคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ FM 92.5 พัทยา ร่วมใจเรดิโอ ทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเยี่ยมมอบของขวัญ การ์ตูนหนังสือสำหรับเด็กอ่อน บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นสำหรับเด็ก รุนโด ในเมนูข้าวขาหมูและลอดช่องแดงไทย ขอได้รับความขอบคุณอย่างสูงจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงพิทักษ์คุ้มครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบุญครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวรวมถึงกิจการงานต่างๆ เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ



▲ นาวาเอกนันทวุฒิ น้อยมี ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย สัตหีบ นำคณะทหารเรือในสังกัดมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยม มอบรอยยิ้มและอ้อมกอดสำหรับน้องๆ เด็กกำพร้าตัวน้อยวัยเตาะแตะแล้ว ทางคณะยังได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับเด็ก รุนอนุบาลและเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนอนุบาลสัตหีบพัฒนา ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีและการแบ่งปันจากทุกท่าน ขอขอบคุณเรือโทพันจตุรนต์ คงธนเกียรติกุล สำหรับการประสานงานในครั้งนี้ ขอส่งคำดีใจที่ระลึกแด่บุคลากรทุกท่านที่ประสบพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุข ความเจริญ



▲ นายสุรพล ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค และนายสันติต แสนสุข ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เม็นซันเนล สตาร์ช แอนด์ เคมีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด นำบุคลากรจำนวน 100 ท่าน มาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา นอกจากนี้จะได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ แล้ว คณะอัครคณะของเราได้เข้าเยี่ยมมอบของขวัญสำหรับเด็กกำพร้าตัวน้อยและมอบพัดลมพัดแทนจำนวน 5 ตัว ตลอดจนทุนทรัพย์สนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนด้วย ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ นำความกาวหนามาสู่บริษัทฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของ Ingredion เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และหวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีก



▲ สุดสัปดาห์นี้ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยบุคลากรกว่า 30 ชีวิตนำขบวนคาราวานรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 10 คัน เดินทางมาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าหลังนี้ หลังจากได้รับชมวิถีชีวิตและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับกรดำเนินงานของมูลนิธิฯ แล้วทางคณะได้เข้าเยี่ยมมอบของขวัญสำหรับเด็กอ่อน และบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับน้ำใจอันงดงาม ขอให้ความปรารถนาดีที่ทุกท่านมอบให้กับเด็กๆ ได้รับการตอบแทนท่านเป็นรอยเท้าที่ดูด้วยนะครับ/ค่ะ



▲ อาจารย์ชานนท์ โทมลามาลัย พร้อมทีมจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีโครงการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไวต์เนออร์ จากสหรัฐอเมริกา ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษาริโชนูญโท-ออก ดานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 32 ท่าน เยี่ยมชมงานสังคมสงเคราะห์ขององค์กรรัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ ชลบุรี และระยอง

▲ สำหรับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อาจารย์ชานนท์เคยพา นักศึกษาต่างประเทศมาเยี่ยมชมงานของหลายครั้งแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความใส่ใจในสถานการณ์ด้านสังคมในประเทศไทย และความปรารถนาดีต่อเด็กด้อยโอกาสทุกคน และยังได้มอบทุนการศึกษา สิ่งของบริจาค รวมถึงหนังสือ The Giving Tree และกำลังใจจากทุกท่านที่มอบให้ผ่านทางตัวอักษรที่มีค่าทางใจหวังว่านักศึกษทุกคนจะได้รับประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีจากการเยี่ยมเยือนในวันนี้ครับ/ค่ะ ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ ศจ. ดร. โรบิน โกลด์เบิร์ก เกล็น และอาจารย์ชานนท์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วพบกันใหม่ นะครับ/ค่ะ

▲ นางสาวอัมพร สุทธิวิวัฒน์โรจน์ และนายโชคพรชัย ตั้งเจริญชัยวานิช จากชมรมเพื่อการพัฒนาใจให้สว่างไสว เดินทางมาเยี่ยมมอบของขวัญสำหรับเด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา นอกจากนี้ได้เล่นกับสมาชิกในห้องเด็กอ่อนแล้ว ทั้งสองท่านยังได้เสียดสละความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ตลอดจนเวลาว่างจากงานประจำ เป็นธรรมชาติและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนของชาติให้ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ โดยการแนะนำให้น้องๆ รุนโตระดับอนุบาลขึ้นไป จำนวน 47 คน ได้ฝึกการทำสมาธิขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับ/ค่ะ สำหรับการแบ่งปันสิ่งดีมีประโยชน์กับเด็กๆ ขอความสุข ความสว่าง และความสงบ นำท่านสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แล้วมาเยี่ยมเยือนเราอีกนะครับ/ค่ะ



▲ ธนากรจิตต์แบงก์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของทีมฟุตบอลไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่ 27 ได้อำนวยความสะดวกให้น้องๆ เด็กกำพร้าจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ สปะทะ ทีมพม่ายูไนเต็ด ณ สนามกีฬาหนองปรือ โดยคาดหวังให้การได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลมืออาชีพที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของจิตต์แบงก์ รวมถึงคุณอาทิตย์ยา ปัญญาพลสกุล เป็นอย่างสูงสำหรับบัตรเข้าชม และอาหารมื้อเย็นที่จัดไว้ให้เด็กๆ และคุณครูรวม 30 คนด้วย ขอให้กิจการของธนากรฯ ประสบความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นๆ ขึ้นไปด้วย น้องๆ จะติดตามการแข่งขันเชียร์ทีมไทยและพัฒนาศักยภาพในสนามกีฬาต่อไปครับ



▲ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จัดให้เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าชั้นม.4 ได้สัมผัสกับชีวิตเด็กกำพร้า ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ทั้งในห้องเด็กอ่อนและที่สนามเด็กเล่น สวนนง ๆ ก็ได้สัมผัสกับความน่ารัก ใจดี และเล่นเกมสนุกๆ กับพี่ๆ อีกทั้งยังได้รับประทานขนมอร่อยๆ อีกด้วย ขอขอบคุณอย่างสูงครับ/ค่ะ สำหรับน้ำใจดีของทุกท่าน โดยเฉพาะทีมคุณครูนำโดยคุณอาทิตย์ วาเดินเต นอกจากนี้คุณโชติพงศ์ ไสภณพินิจกุล ผู้ปกครองนักเรียน ยังได้ฝากถึงดับเพลิงเครื่องใหม่มาบริจาคด้วย ขอให้น้ำใจดีของทุกท่านได้รับการตอบแทน เป็นความสุข ความกาวหนาสภาพที่ดี และครอบครัวที่อบอุ่น เดินทางปลอดภัย แล้วพบกันใหม่ นะครับ/ค่ะ



▲ มิสเตอร์ชานเจย์ มิชรา กรรมการผู้จัดการบริษัท ทาทา มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด นำพนักงานจำนวน 250 คน ที่ร่วมโครงการแฟมิลี่เดย์ 2556 “สานฝัน ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม” แวะมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมกับได้บริจาคสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้า เวกกัณษา อุปกรณ์การศึกษาของเล่น ฯลฯ ตลอดจนทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าในวัยเรียน ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกิจการของบริษัทฯ เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป เดินทางปลอดภัยแล้วมาเยี่ยมเราอีกนะครับ/ค่ะ



▲ พนักงานจากบริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กว่า 30 ท่าน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยการเดินทางมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พี่ๆ มูลนิธิได้เข้าเยี่ยมเด็กวัยทารก ตลอดจนมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้กดน้ำ และมอบทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน ทั้งนี้ทางคณะได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง สำหรับน้องๆ รุนอนุบาลรวมถึงเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอีกด้วย ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการแบ่งปันกำลังใจและความปรารถนาดีที่มีให้กับน้องๆ ขอให้แต่ละท่านประสบความสุข ความเจริญ ครอบครัวอบอุ่น และขอให้ยอดขายของบริษัทแอลจีฯ ท่วมท้นในปีนี้และตลอดไปครับ/ค่ะ



▲ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับร้านค้าแต่งขบวนทัวร์วิ่งรถจักรยานยนต์ All New FINO หัวฉีดใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์ตามาฮาไฟน์ 54 คัน และสุรมเดินทางเกือบ 100 ชีวิต โดยในโอกาสที่ทางคณะได้มอบสิ่งของ อาทิ หมวกกันน็อค หมอน และนมผง ตลอดจนทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดูแลน้องๆ เด็กกำพร้า ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับจิตใจที่งดงามและน้ำใจดี และเป็นพิเศษสำหรับนายธีรพล โสภานสุกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอะไหล่และบริการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ประสานกิจกรรมในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ตลอดจนกิจการของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และทุกท่านที่ร่วมทำบุญ เจริญรุ่งเรืองยอดชายท่วมท้นยิ่งๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ



▲ บรรดาคุณและพนักงานบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้บริหารระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน จำนวน 70 ท่าน เดินทางมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อบริจาคเครื่องพิมพ์ดีดฟังก์ชัน 2 เครื่อง จักรเย็บผ้า 1 เครื่อง และทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าวัยเรียน นอกจากนี้ทางคณะยังได้เยี่ยมมอบของขวัญทารกด้วย ขอขอบคุณทุกท่านและเป็นพิเศษสำหรับ มร. ทาคาโอะ ชิมา กรรมการผู้จัดการ มร. ทาคาโอะ ชิมา กรรมการผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน ตลอดจน มร. ทิม ฟูลิโมไต ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดภูมิภาคอาเซียน และคุณธีรวัชร สุภาพันธุ์ใหญ่ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทย

▲ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับร้านค้าแต่งขบวนทัวร์วิ่งรถจักรยานยนต์ All New FINO หัวฉีดใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์ตามาฮาไฟน์ 54 คัน และสุรมเดินทางเกือบ 100 ชีวิต โดยในโอกาสที่ทางคณะได้มอบสิ่งของ อาทิ หมวกกันน็อค หมอน และนมผง ตลอดจนทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดูแลน้องๆ เด็กกำพร้า ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับจิตใจที่งดงามและน้ำใจดี และเป็นพิเศษสำหรับนายธีรพล โสภานสุกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอะไหล่และบริการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ประสานกิจกรรมในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ตลอดจนกิจการของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และทุกท่านที่ร่วมทำบุญ เจริญรุ่งเรืองยอดชายท่วมท้นยิ่งๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ